

ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ ๑๖๑๗๖



ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการ สน ๔๗๐๐๐

๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง ย้ายข้าราชการ

เรียน นายอำเภอสว่างแดนดิน นายอำเภอพรรณานิคม นายอำเภอคำตากล้า และนายอำเภอส่องดาว
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมการปกครอง ที่ ๐๓๐๒.๑/ว ๑๕๕๓๐ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด
ด้วยกรมการปกครองแจ้งว่า ได้มีคำสั่งย้ายข้าราชการให้ไปดำรงตำแหน่งใหม่ โดยกำหนด
ให้เดินทางไปรายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่ง ในวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป รายละเอียด
ปรากฏตามสำเนาคำสั่งที่ส่งมาพร้อมนี้

เพื่อให้การย้ายข้าราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดสกลนครจึงขอให้อำเภอ
ดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งให้ข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้ง มอบหมายการงานในหน้าที่ให้เรียบร้อย แล้วเดินทางไป
ปรับตำแหน่งใหม่ตามกำหนดวันดังกล่าวข้างต้น สำหรับการเลื่อนเดินทางไปปรับตำแหน่งใหม่ นั้น
กรมการปกครอง ไม่มีนโยบายเลื่อนการเดินทางแต่อย่างใด

๒. แจ้งรายละเอียดวันลาทุกประเภทของข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้งให้จังหวัดสกลนครทราบ
ภายในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖

๓. แจ้งข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้งให้มารับหนังสือส่งตัวที่กลุ่มงานปกครอง ที่ทำการ
ปกครองจังหวัดสกลนคร ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวีระ ฤกษ์วานิชย์กุล)
ปลัดจังหวัดสกลนคร ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

ที่ทำการปกครองจังหวัด
กลุ่มงานปกครอง
โทร. ๐ ๔๒๗๑ ๑๔๖๑

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”



<input checked="" type="checkbox"/>	บ.ค.	()
<input type="checkbox"/>	ผ.คน.	()
<input type="checkbox"/>	ก.	()
<input type="checkbox"/>	ช.ติ.ก.	()

ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี
เลขที่ ๒๒๔๒
วันที่ ๕-๕ มิ.ย. ๒๕๖๖
เวลา

ที่ มท ๐๓๐๒.๑/ว ๑๕๕๓๐

กรมการปกครอง
ถนนอิษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๔ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง ย้ายข้าราชการ และให้ข้าราชการช่วยราชการ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาคำสั่งกรมการปกครอง ที่ ๑๐๐๖ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด
๒. สำเนาคำสั่งกรมการปกครอง ที่ ๑๐๐๗ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด
๓. สำเนาคำสั่งกรมการปกครอง ที่ ๑๐๐๘ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด
ด้วยกรมการปกครองได้มีคำสั่งแต่งตั้งย้ายข้าราชการให้ไปดำรงตำแหน่งใหม่ และให้ข้าราชการช่วยราชการและปฏิบัติหน้าที่ โดยกำหนดให้เดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ ในวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป รายละเอียดปรากฏตามสำเนาคำสั่งที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอให้จังหวัดดำเนินการดังนี้

๑. สั่งให้ข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้ง มอบหมายการทำงานในหน้าที่ให้เรียบร้อย แล้วเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ตามกำหนดวันดังกล่าวข้างต้น สำหรับการเลื่อนการเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่นั้น กรมการปกครองไม่มีนโยบายให้ข้าราชการเลื่อนการเดินทางแต่อย่างใด

๒. ให้บันทึกข้อมูลบุคคลในทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์ (DPIS) ของข้าราชการภายในจังหวัดให้เป็นปัจจุบันก่อนเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่

๓. ข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ไปหรือมารับตำแหน่งใหม่ที่จังหวัดนี้เดินทางมาเมื่อใด รายงานให้กรมการปกครองทราบด้วย

๔. ข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในส่วนกลาง ให้ไปรายงานตัวพร้อมรับหนังสือส่งตัวที่ กองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง ชั้น ๔ อาคารดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย เพื่อเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งต่อไป พร้อมแจ้งรายละเอียดวันลาทุกประเภทให้ทราบด้วย

ขอแสดงความนับถือ

ร้อยตำรวจโท

(ภพชนก ชลานุเคราะห์)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมการปกครอง

กองการเจ้าหน้าที่

ส่วนบรรจุและแต่งตั้ง

โทร (มท) ๕๐๗๑๖

โทร./โทรสาร ๐-๒๒๒๒-๗๔๒๑ ต่อ ๒๑๓



คำสั่งกรมการปกครอง
ที่ ๑๐๐๗ /๒๕๖๖
เรื่อง ย้ายข้าราชการ

เพื่อประโยชน์ของทางราชการ และการบริหารราชการของกรมการปกครองเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๗ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไป แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภททั่วไปในหรือต่างกระทรวงหรือกรม พ.ศ. ๒๕๖๔ และกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม คำสั่งกรมการปกครอง ที่ ๑๕๘/๒๕๖๖ เรื่อง การมอบหมายให้รองอธิบดีกรมการปกครองปฏิบัติหน้าที่ ในฝ่ายต่าง ๆ และมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการปกครอง ลงวันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงให้ย้ายข้าราชการ จำนวน ๕ ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ร้อยตำรวจโท

(ภพชนก ชลานุเคราะห์)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมการปกครอง

กรมการปกครองแต่งตั้งย้ายข้าราชการ

ร้อยตำรวจโท ภพชนก ขลานุเคราะห์ รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมการปกครอง ได้ลงนามในคำสั่งกรมการปกครอง ที่ ๑๐๐๗/๒๕๖๖

ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ แต่งตั้งย้ายข้าราชการ ตำแหน่งประเภททั่วไป จำนวน ๕ ราย

โดยกำหนดให้เดินทางไปรายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่ง ในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/สังกัดเดิม	ตำแหน่ง/สังกัดที่แต่งตั้ง
๑	นางสาวณพัชรอร เสนาวัง	เสมียนตราอำเภอ (เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอสองดาว จังหวัดสกลนคร	เสมียนตราอำเภอ (เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
๒	นางสาวพัฒนา ศรีเมือง	เสมียนตราอำเภอ (เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	เสมียนตราอำเภอ (เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอสองดาว จังหวัดสกลนคร
๓	นางอุบล ชูชื่น	เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน กลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี	เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน กลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
๔	นางสาวสุชาวลัญช์ ปานาผล	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ศูนย์ประสานงานปกครอง จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนประสานราชการ สำนักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง	เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี
๕	นางสาวปวีรศา ทาเอื้อ	เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี	เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน กลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี



คำสั่งกรมการปกครอง
ที่ ๑๐๐๖ /๒๕๖๖
เรื่อง ย้ายข้าราชการ

เพื่อประโยชน์ของทางราชการและการบริหารราชการของกรมการปกครองเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๗ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทวิชาการ ในหรือต่างกระทรวงหรือกรม พ.ศ. ๒๕๖๔ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๗ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ และคำสั่งกรมการปกครอง ที่ ๑๕๘/๒๕๖๖ เรื่อง การมอบหมายให้รองอธิบดีกรมการปกครองปฏิบัติหน้าที่ในฝ่ายต่างๆ และมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการปกครอง ลงวันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงให้ย้ายข้าราชการไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ จำนวน ๑๗ ราย โดยให้ได้รับเงินเดือนตามคำสั่งเลื่อนเงินเดือน ซึ่งมีผลในวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ร้อยตำรวจโท

(ภพชนก ชลานุเคราะห์)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมการปกครอง

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/สังกัดเดิม	ตำแหน่ง/สังกัดที่แต่งตั้ง
๓๓	จำอากาศตรี สมรัักษ์ ท่วมสุข	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) กลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี (ช่วยราชการ ที่ทำการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี)	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) กลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
๓๔	นางสาวชุตินันท์ ศรียะวงษ์	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอสุโขทัย-ลก จังหวัดนราธิวาส	ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอโพธารมย์ จังหวัดนครพนม
๓๕	นายนิติธร จดจำ	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) ฝ่ายความมั่นคง ที่ทำการปกครองอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) ฝ่ายทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
๓๖	พันตำรวจโท กฤดา สีหิโสภณ	นักการข่าวชำนาญการ กลุ่มงานปฏิบัติการการข่าว ส่วนการข่าว สำนักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา (ช่วยราชการ สำนักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง)
๓๗	นางสาวจุฑาภรณ์ ทองเกลี้ยง	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี (ช่วยราชการ ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา)	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา
๓๘	นางสาวอิสริย์ สมตน	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอโนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) กลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
๓๙	นายดุขฎิเกียรติ ยอดวิจารณ์	นิติกรปฏิบัติการ กลุ่มงานปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดพัทลุง จังหวัดพัทลุง	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) กลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
๔๐	นายสถาพร ประพันธ์	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) ฝ่ายทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) กลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/สังกัดเดิม	ตำแหน่ง/สังกัดที่แต่งตั้ง
๔๙	นายพัฒนา ภัทรพัทธ์	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ช่วยราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี)	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
๕๐	นางสาวพัฒนา ศรีจันทร์	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ กลุ่มงานพัฒนาระบบสนับสนุนการเลือกตั้ง ส่วนการเมืองและการเลือกตั้ง สำนักบริหารการปกครองท้องถิ่น กรมการปกครอง (ช่วยราชการ ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส)	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอสุโขทัย จังหวัดนราธิวาส
๕๑	นางสาวอรพรรณ นิลภูศรี	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) ฝ่ายความมั่นคง ที่ทำการปกครองอำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
๕๒	นางสาวนิรมล นครชัย	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) ฝ่ายความมั่นคง ที่ทำการปกครองอำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
๕๓	นายจิระเดช จิตสังข์	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ฝ่ายทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ
๕๔	นางสาวพวงเพชร บัวทอง	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) ฝ่ายความมั่นคง ที่ทำการปกครองอำเภออุซัน จังหวัดศรีสะเกษ	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) กลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
๕๕	นายกฤตชัย หลุยไธสง	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) กลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) กลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
๕๖	นายกนก แก้วเทศ	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ (ช่วยราชการ ที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์)	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/สังกัดเดิม	ตำแหน่ง/สังกัดที่แต่งตั้ง
๗๕	นางสาวกัญญาณ์ท์ สุนทรวิภาต	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร (ช่วยราชการ ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์)	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) กลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
๗๖	นายธินวัฒน์ สมควร	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ฝ่ายทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอภูพานยาว จังหวัดพะเยา	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
๗๗	นายยรรยง อินทินทา	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) กลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
๗๘	นายวีรศักดิ์ ขำเกิด	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) ฝ่ายความมั่นคง ที่ทำการปกครองอำเภอท่าม่วง จังหวัดลพบุรี	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) กลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
๗๙	นางสาวปทุมรัตน์ มีธรรม	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ฝ่ายทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม
๘๐	นางสาวอรรรณ ศาสตริน	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว (ช่วยราชการ ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม)	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) กลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
๘๑	นางสาวปริตา บุญมาลี	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอพรณานิคม จังหวัดสกลนคร	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) ฝ่ายความมั่นคง ที่ทำการปกครองอำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร
๘๒	นายภาณุพงศ์ ห่องแสง	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ฝ่ายทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม (ช่วยราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม)	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ฝ่ายทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอนิคมน้ำอ้อย จังหวัดมุกดาหาร

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/สังกัดเดิม	ตำแหน่ง/สังกัดที่แต่งตั้ง
๘๓	นายประวิทย์ สุกุลโชคดี	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) กลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
๘๔	นายนิคม ชาลี	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ฝ่ายทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ฝ่ายทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร
๘๕	นายเขาวลิต แก้วโพนงาม	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ฝ่ายความมั่นคง ที่ทำการปกครองอำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
๘๖	นายรักษาทิ แสนจันทร์	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) ฝ่ายทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) กลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
๘๗	นางสาวสิรินพรรณ สุขโยพัทธ์	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ ส่วนปฏิบัติการจังหวัดชายแดนใต้ สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
๘๘	นายอนุรักษ์ พูลศักดิ์	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
๘๙	นายปรัชญา ใจสาหัส	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
๙๐	นายภัทรดนัย พิทักษ์ชัยพงษ์	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) ฝ่ายทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) ฝ่ายทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด
๙๑	นายวิทยากร บหมูล	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ กลุ่มงานปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
๙๒	นายธนชาติ พรหมสอน	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/สังกัดเดิม	ตำแหน่ง/สังกัดที่แต่งตั้ง
๑๐๙	นายวีระพงศ์ บัวทองคำวิเศษ	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) ฝ่ายความมั่นคง ที่ทำการปกครองอำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ (ช่วยราชการ กองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง)	นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ ส่วนวิเทศสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง
๑๑๐	นายพงศธร ธรรมสถิร	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอมะนัง จังหวัดสตูล (ช่วยราชการ ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล จังหวัดสตูล)	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ส่วนแผนงานยุทธศาสตร์ กองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง
๑๑๑	นายขวลิต ชื่อสัตย์	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา (ช่วยราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา)	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) ฝ่ายความมั่นคง ที่ทำการปกครองอำเภออุซัน จังหวัดศรีสะเกษ
๑๑๒	นายแสงระวี ชินวงศ์	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ฝ่ายทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ฝ่ายทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ
๑๑๓	นายชนะชน ชมเขียวชาญ	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอโพธิ์พิสัย จังหวัดหนองคาย (ช่วยราชการ ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองคาย)	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
๑๑๔	พันจ่าตรี นัทรเทพ จูตาผิว	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ (ช่วยราชการ ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์)	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอพรณานิคม จังหวัดสกลนคร
๑๑๕	นายชัยฤทธิ์ ณ สงขลา	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานความมั่นคง ที่ทำการปกครองอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/สังกัดเดิม	ตำแหน่ง/สังกัดที่แต่งตั้ง
๑๕๖	นางสาวเนาวรัตน์ มีเพียร	นิติกรชำนาญการ กลุ่มงานปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา จังหวัดพังงา	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๑๕๗	นางสาวชญัญภัทร ชุนเนบ	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) ฝ่ายทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
๑๕๘	นางมณฑนา ชื่นตา	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี (ช่วยราชการ ที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์)	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์
๑๕๙	นางสาววารุณี กองมณี	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร (ช่วยราชการ ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองคาย)	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย
๑๖๐	นายวัฒนาพันธุ์ กันทะเสน	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) ฝ่ายความมั่นคง ที่ทำการปกครองอำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) กลุ่มงานความมั่นคง ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
๑๖๑	นายพงษ์ศักดิ์ บุตรดา	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) ฝ่ายทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย (ช่วยราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอนาดัง จังหวัดเลย)	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) กลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
๑๖๒	นายบริพันธ์ แสนดี	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
๑๖๓	นายศุภชัย ผดุงหัส	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง (ช่วยราชการ ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง)	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง